

Ví dụ ghi mẫu

Mẫu đơn cho Tài khoản Siêu Phổ thông hay Tài khoản Phổ thông

- Xin vui lòng điền ấn mạnh tay vào trong đường đậm màu đỏ.
- Vui lòng đừng để tràn ra ngoài khung.
- Nếu đăng ký thẻ tiền mặt hay Internet Banking, làm ơn nhập mã số nhận dạng cá nhân (PIN) và mật khẩu trực tiếp ở trang 5.
- Nếu Bạn đang đăng ký với nhân viên quầy, Bạn không cần điền trang 5.

Tờ 1 (mặt trước)

Xin hãy ghi ngày tháng của hôm nay (Theo lịch Nhật).

Địa chỉ

Họ tên

Theo quy định của luật bảo hiểm tiền gửi, khách hàng có nghĩa vụ đăng ký ngày tháng năm sinh. Vui lòng ghi ngày tháng năm sinh của Quý khách hàng vào phần xác thực khách hàng này theo thứ tự sau: Năm - Tháng - Ngày

Loại sản phẩm
 Tiền gửi Siêu phổ thông (Loại lãi suất theo giai đoạn)
 Tiền gửi phổ thông

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện các giao dịch như chuyển khoản... trực tiếp trên ngân hàng internet, thì cần sử dụng mật khẩu dùng 1 lần tại đây. Có 2 loại mật khẩu dùng 1 lần là "Mật khẩu dùng 1 lần cho ứng dụng trên điện thoại thông minh" và "Mật khẩu dùng 1 lần dành cho thẻ qua thiết bị bảo mật điện tử chuyên dụng". Quý khách hàng có thể sử dụng 1 trong 2 loại mật khẩu này.

Số điện thoại nhà/số điện thoại di động
 Vui lòng ghi số điện thoại có thể liên lạc trong ngày (một trong hai loại hay cả hai)

Xin vui lòng điền ấn mạnh tay địa chỉ, tên của bạn. Và xin vui lòng điền cả phiên âm.

Vui lòng ghi số tiền gửi tiết kiệm. Quý khách hàng hãy ghi kí hiệu ¥ trước số tiền.

Nơi làm việc hay Tên trường học

Hãy đánh dấu tích vào chúng loại thẻ rút tiền mặt IC có nguyện vọng phát hành.

Vui lòng ký tên hoặc đóng dấu vào sau khi đã đọc kỹ và hiểu rõ về nội dung "Đồng ý liên quan đến việc công bố/cam kết không phải là lượng chống đối xã hội" và "Đồng ý liên quan đến tiền phí quản lý tài khoản không sử dụng".

Tờ 1 (mặt sau)

Nếu bạn có điều gì thắc mắc về sản phẩm / dịch vụ được ghi ở mặt sau, xin vui lòng hỏi người phụ trách quầy.

Ví dụ ghi mẫu

Cá nhân tự chứng minh (Tài khoản Mới / Thay đổi trong các Tình huống / Tài khoản đã có trước) cho CRS

- Xin vui lòng điền ấn mạnh tay vào trong đường đậm màu xanh lá cây.
- Vui lòng đừng để tràn ra ngoài khung.

Tờ 2

Nếu bạn có quốc tịch Mỹ hoặc có thẻ xanh của Mỹ, xin vui lòng chọn "② Ngoại trừ chỉ riêng nước Nhật Bản" và thông báo Quốc gia cư trú hiện tại bao gồm "Mỹ".

Trường hợp phân loại Quốc gia cư trú (Quốc gia đóng thuế) là ① Chỉ duy nhất Nhật Bản, hoặc ② Ngoại trừ chỉ riêng nước Nhật Bản thì hãy đánh check vào .

Vui lòng ghi vào phần này nếu Quý khách hàng đã chọn Quốc gia cư trú là "② Ngoại trừ chỉ riêng nước Nhật Bản".

Trường hợp không thể ghi mã số người đóng thuế ở nước ngoài, thì hãy chọn lý do.
 ① Quốc gia cư trú không có phát hành mã số người đóng thuế.
 ② Quốc gia cư trú có phát hành mã số người đóng thuế, nhưng lại không cung cấp cho quý khách.
 ③ Theo luật của quốc gia phát hành mã số người đóng thuế, thì không được cung cấp mã số người đóng thuế này cho những tổ chức tài chính.

- Nếu Bạn có 2 Quốc gia cư trú (Quốc gia đóng thuế) trở lên có nghĩa vụ nộp thuế, hoặc nơi cư trú của Bạn ngoài Nhật Bản, hay cơ Quốc gia cư trú (Quốc gia đóng thuế) là "Ngoại trừ chỉ riêng nước Nhật Bản", thì cũng làm ơn điền vào trang thứ 7.